

Carthage, ngày 16 tháng 08 năm 2023

Quý Anh Chị Ca Trưởng, Ca Đoàn Trưởng, Nhạc Công và Ca Viên thuộc các Ca Đoàn đã tham dự NTM 2023 rất quý mến,

Thay mặt cho Ban Thánh Nhạc, Ban Tổ Chức và Nhà Dòng xin gửi vài tâm tình cảm tạ tri ân sau Ngày Thánh Mẫu vừa qua. Trước tiên, chúng ta cũng cảm tạ Chúa và Đức Mẹ một lần nữa đã ban cho cơ hội để cộng tác với nhau cách đặc lực, và tụ họp ở Carthage này để cùng dâng lời ca tiếng hát giúp cho phần Phụng Vụ Thánh Lễ được thêm sốt sắng. Ban Thánh Nhạc xin ghi ơn quý Anh Chị đã quảng đại đóng góp tài năng trong phần Thánh Nhạc trong các Thánh Lễ. Sự hy sinh của quý Anh Chị, từ thời gian tập dượt chuẩn bị cho đến những sự thiếu thốn tiện nghi, đã đem lại rất nhiều lợi ích cho những người tham dự NTM qua tiếng hát và tiếng đàn của quý Anh Chị trong các Thánh Lễ.

Chúng ta cũng hiệp ý thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse Trần Quang Hiến vừa mới được Chúa gọi về hôm Thứ 6 vừa qua. Anh đã cố gắng hết mình cho đến khi không thể tiếp tục làm việc được nữa để đóng góp cho phần Thánh Nhạc trong Thánh Lễ Khai Mạc NTM năm nay được diễn ra tốt đẹp. Thật là một gương sáng cho chúng ta: khiêm nhu hy sinh và phục vụ hết mình qua những tài năng Chúa ban cho đến hơi thở cuối cùng. Xin Chúa sớm đưa Linh Hồn Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin cảm ơn Anh Cao đã sẵn sàng tiếp nối công việc để Thánh Lễ Khai Mạc NTM được tốt đẹp.

Cũng xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho Thầy Huyền và gia đình. Vì chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào phút chót, Thầy đã không thể đến tham dự NTM được; nhưng Thầy vẫn xếp đặt chuẩn bị tất cả để chương trình được thực hiện tốt đẹp. Xin cảm ơn Anh Lê Hùng, Anh Thế, và Chị Tâm đã sẵn lòng thay Thầy Huyền phụ trách Thánh Nhạc Thánh Lễ chiều Thứ Sáu.

Sau cùng xin cảm tạ tri ân tất cả Quý Anh Chị đã giúp phụ trách Thánh Nhạc trong các Thánh Lễ, cách riêng, Anh Vũ phụ trách Thánh Lễ Cầu Hồn tối Thứ Năm, Chị Mười phụ trách Thánh Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa sáng Thứ Sáu, Anh Hoàng Hùng phụ trách Thánh Lễ Kính Đức Mẹ La Vang sáng Thứ Bảy, Anh Duy Tùng phụ trách Thánh Lễ Biệt Kính Khiết Tâm Đức Mẹ chiều Thứ Bảy, và Anh Linh phụ trách Thánh Lễ Chúa Biển Hình sáng Chúa Nhật; và đặc biệt các Nhạc Công đã làm cho phần thánh nhạc thêm đặc sắc.

Trong lúc làm việc chắc chắn đã có những thiếu sót, em xin quý Anh Chị thông cảm, tha thứ và bỏ qua cho em và Nhà Dòng. Nếu quý Anh Chị có những góp ý gì để cho năm tới được tốt đẹp hơn, xin quý Ca Trưởng hay Ca Đoàn Trưởng tập họp các ý kiến và email cho Ban Thánh Nhạc. Ban Thánh Nhạc sẽ hội ý và cố gắng đáp ứng những nhu cầu cần thiết.

Xin Chúa và Đức Mẹ luôn luôn chúc lành đặc biệt cho quý Anh Chị và hẹn gặp lại Ngày Thánh Mẫu năm tới.

Thân mến,
Lm. Trần Hiền Vương, CRM

TB. Hiện giờ Ban Thánh Nhạc đang edit các audio của các Thánh Lễ ở Lễ Đài. Khi làm xong, Ban Thánh Nhạc sẽ gửi cho ca trưởng phụ trách từng Thánh Lễ. Các hình ảnh cũng đang được sắp xếp lại và sẽ được đăng trên trang web của Ngày Thánh Mẫu trong phần ca đoàn. Ban Thánh Nhạc sẽ thông báo khi hoàn tất công việc.